



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๔ ภายใน ๑๒๖๔  
ที่ มท ๐๔๐๑๒/ว ๙๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑  
อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำสรุข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ระบบอินเทอร์เน็ต เมนูหนังสือราชการภายใน หน่วยงานสำนักงานเลขานุการกรม หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  
(QR Code) ที่อยู่ด้านล่างเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีร์ พัฒนากุล)

เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



**สรุปข้อสั่งการ**  
**การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	<p><b>๑. การจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔</b></p> <p>สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีแนวคิดคือ “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ”</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมงานกาชาด โดยการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ จำหน่ายเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และจะขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่ง</p>	
	<p><b>๒. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b></p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนรายจ่ายงบลงทุนดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการให้สามารถก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	
	<p><b>๓. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</b></p> <p>คณะอนุกรรมการวิสามัญและสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาในวาระ ๒ และ ๓ แล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒๒,๓๗๕,๑๕๒ บาท ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๕,๒๔๘,๘๘๖๐ บาท ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีผลบังคับใช้</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p>	<p><b>๔. การชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล</b></p> <p>ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็น ๒ ส่วน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ จัดสรรตามผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)</li> <li>- ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๙๐ จัดสรรให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีรายได้ลดลงตามสัดส่วนของรายได้คงเหลือหลังการจัดสรรส่วนที่ ๑</li> </ul> <p>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว</p>	
	<p><b>๕. การขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง</b></p> <p>คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สำนักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาต่อไป</p>	
	<p><b>๖. การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการจัดซื้อวัคซีน</b></p> <p>ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ยกเว้นการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคโควิด - 19 เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	<p><b>๗. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔</b></p> <p>แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นสามารถดำเนินการได้ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๔ พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดด้วย</p>	
	<p><b>๘. มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p>เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นปัญหาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อ ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งให้บูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p>	
	<p><b>๙. การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</b></p> <p>การประชุมคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยการจัดการประกวดครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การรณรงค์จัดการขยะของชุมชนมีตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยใช้หลักวิธี 3R ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างมาก จึงขอให้จังหวัดช่วยประสานและติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับพื้นที่ด้วย</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**สรุปข้อสั่งการ**  
**การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)	<p><b>๑. การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น</b>  ขอให้จังหวัดเน้นย้ำและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล) ที่ได้ดำเนินการเลือกตั้งไปแล้ว ให้เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับค่าใช้จ่ายรองรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นว่าง หรือพ้นจากตำแหน่งจากเหตุอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา เตรียมงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติแล้วแต่กรณี</p> <p><b>๒. การปฏิบัติงานในการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและการกักเงินโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน</b>  กรณีโครงการที่มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา โดยขณะนี้รอให้กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป</p> <p>การกักเงินโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการกักเงินได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีเงินงบประมาณ ดำเนินการขอเงินต่อสภาท้องถิ่น ในข้อ ๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกักเงินไว้เบิกเหลือในปี</li> <li>- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ ถ้าดำเนินการถึงขั้นตอนการออกประกาศเชิญชวน หรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว สามารถกักเงินได้</li> </ul> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)</p>	<p>๓. ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงิน เพื่อดำเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ ๑๐ ปี ในสถานการณ์โควิด - 19</p> <p>๑. สำหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ไม่เคยขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ (สามารถขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ได้ ดังนี้)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก ๒ ปี</li> <li>- ขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หรือ ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก ๑ ปี</li> </ul> <p>๒. สำหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แล้ว</p> <p>๒.๑ สำหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ต้นเงินกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว สามารถขอพักชำระหนี้ได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก ๒ ปี</li> <li>- ขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หรือ ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก ๑ ปี</li> </ul> <p>๒.๒ สำหรับเทศบาลและเมืองพัทยาที่ได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้ต้นเงินกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แล้ว สามารถขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ได้ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก ๑ ปี</p> <p>มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ระยะเวลา ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) โดยแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งยื่นเอกสารและแบบการขอพักชำระหนี้ต้นเงินถึงสำนักงานเงินทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	
	<p>๔. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใหม่ กรณีการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอ</p> <p>เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งจากคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอจะต้องดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และส่งข้อมูลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นภาพรวมระดับประเทศต่อไป</p>	



ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านบริหารการคลัง (นายสันติธร ยิ้มละมัย)</p>	<p><b>๕. การดำเนินการเกี่ยวกับ ITA</b></p> <p>ผลการประเมิน ITA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๙๑ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้จังหวัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจังหวัดที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
	<p><b>๖. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มติให้ท้องถิ่นจังหวัดที่เกิดเหตุเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ เกี่ยวกับความผิดในการสอบแข่งขันและสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยสามารถมอบอำนาจให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์การโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสายงานผู้บริหารคือ เมื่อได้ดำเนินการสรรหาแล้วไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่เรียกใช้ครบทั้งบัญชี ซึ่งสามารถดำเนินการโอนย้ายได้ตามแนวทางซักซ้อมที่แจ้งไป</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**สรุปข้อสั่งการ**  
**การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔**  
**วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวิ เสริมภักดีกุล)	<p><b>๑. การติดตามงบประมาณ</b></p> <p>การติดตามงบประมาณคงค้าง ปี ๒๕๖๓ งบกลาง ในภาพรวม เป็นโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการกักเก็บน้ำ จำนวน ๔,๘๘๘ โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๔๒๑ โครงการ มีโครงการส่งคืนจำนวน ๓๖๗ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๐ โครงการ นอกจากนี้ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มีจำนวน ๑๒๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญ ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>กรณีเงินเหลือจ่าย เช่น เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้เร่งรัดส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๔.๕ หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป</p> <p><b>๒. การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายชุมชน</b></p> <p>การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายชุมชน มีจำนวนชุมชนทั้งหมด ๖,๗๐๐ ชุมชน ซึ่งมีจังหวัดที่ไม่ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายชุมชน จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร มุกดาหาร ยโสธร และสิงห์บุรี ขอให้จังหวัดดังกล่าวเร่งตรวจสอบปัญหาและรายงานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวดำเนินการต่อไป</p> <p>กรมการปกครองได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่กักกัน/ผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยท้องถิ่นไม่ต้องสำรวจข้อมูลในพื้นที่กักกัน/ผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวอีก ด้วยปัญหาความทับซ้อนระหว่างพื้นที่กักกัน/ผู้ใหญ่บ้านกับชุมชน ส่งผลให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล</p>	



ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวิ เสริมภักดีกุล)</p>	<p>ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้แจ้งไปยังจังหวัดให้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ที่ทับซ้อน เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง</p>	
	<p><b>๓. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน</p>	
	<p><b>๔. โครงการประกวดและมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๓</b></p> <p>ขอชื่นชมทุกจังหวัดที่ได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอย และจังหวัดที่ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในรูปแบบ New Normal ที่ถ่ายทอดให้เห็นการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีการประกาศรางวัลและโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นรางวัลให้แก่จังหวัดที่ได้รับรางวัล ส่วนพิธีมอบรางวัลจะต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
	<p><b>๕. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา</b></p> <p>ผลการดำเนินการ ในการกำจัดผักตบชวาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนกว่า ๓๐ ตัน ซึ่งการรายงานผลดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีจังหวัดที่รายงานผลดำเนินการมาแล้ว จำนวน ๓๑ จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลดำเนินการ จำนวน ๔๕ จังหวัด จึงขอเร่งรัดให้จังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลดำเนินการรายงานผลให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ</p>	
<p><b>๖. การประกวด Thailand Rabies Awards 2021</b></p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการการประกวด Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรค</p>		

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p>พิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ เขต จากจำนวนทั้งหมด ๙ เขต ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ตรวจราชการกรมได้ดำเนินการติดตามเขตที่คัดเลือกไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ดำเนินการประสานงานการประกวด Thailand Rabies Awards 2021 โดยคาดว่าโครงการการประกวดดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p><b>๑. การติดตามข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้จังหวัดสำรวจ ข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ โคโรนา 2019 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและ สนับสนุนการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๕,๒๗๓ แห่ง ซึ่งสามารถจำแนก ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลสนาม ๑,๑๑๕ แห่ง</li> <li>- ศูนย์พักคอย ๔,๗๐๐ แห่ง</li> <li>- กักตัวที่บ้าน ๑๑,๖๔๒ ครั้งเรือน จำนวน ๔๕,๓๕๙ คน</li> <li>- การจัดหาวัคซีน ๔ ล้านกว่าโดส</li> <li>- การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย</li> </ul> <p><b>๒. การบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p>ในห้วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดขยะติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลต่อ การบริหารจัดการกำจัดขยะติดเชื้อ อาทิเช่น หน่วยงานรับกำจัดขยะ ติดเชื้อไม่เพียงพอ ที่ทิ้งขยะ/ที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ให้มีแนวทางและมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้ว รวมทั้งแนวทางและการจัดการขยะในศูนย์พักคอยหรือจุดต่าง ๆ หากการดำเนินการมีปัญหาประการใด ขอให้ปรึกษากับสาธารณสุข จังหวัด เพื่อมีแนวทางและมาตรการต่อไป</p> <p><b>๓. มาตรการการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p>ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้สถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ออนไลน์เท่านั้น และเพื่อเป็นการลดภาระและความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ปกครอง รัฐบาลจึงได้มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน คนละ ๒,๐๐๐ บาท</p>	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๔. การจัดสรรงบประมาณชุดเซย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนมาตรการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินสะสมเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการ อาทิเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลสนาม การสร้างศูนย์พักคอย การสนับสนุนยานพาหนะในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ด้วยการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านรายจ่ายประจำ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะต่าง ๆ</p>	

สรุปประเด็นโดย : ฝ่ายช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น